

มร.ลป. จัดพิธีแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565



เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าววยพรแก่นักศึกษา จากนั้น รศ.ดร.ทิมผกา โพธิ์ลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มอบของที่ระลึก และนำตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง Co-Working Space อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาชาวต่างชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในรูปแบบผสมผสานทั้ง Onsite และ Online จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนรวม 16 คน เป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 คน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน ได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความรู้สึก ความประทับใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย คณาจารย์ รวมถึงเพื่อนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ งานนักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่จบการศึกษา ให้เกิดความรู้สึกผูกพันและความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย



มร.ลป. จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2566



เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2566 Onsite ณ อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบในวันนี้

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กำหนดการสอบวัดแนวความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ในรูปแบบ Online โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และรายงานตัวในระบบ Online ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2566 ในลำดับต่อไป



คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ศึกษางานเรื่องโครงสร้างร่างกายของมนุษย์



อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 53 คน ศึกษางานเรื่องโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ตึก Anatomy Hall คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรื่องโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบหายใจ การไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์และขับถ่ายปัสสาวะ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ได้ให้ความรู้และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบของสภาพยาบาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



คณาจารย์ มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สะท้อนปัญหา ต่อยอดปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"



เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 อ.ดร.ดวงใจ พุทธรังค์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวีวงค์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.กาญจนา คุมา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สะท้อนปัญหา ต่อยอดปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมของข้อมูลกลุ่มเปราะบางจำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนประตูดาล ชุมชนประตู่มา ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ และชุมชนถาวรสุข อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหามุมมอง ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณะทำงานในการขับเคลื่อนภารกิจ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Human Cluster) หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสวัสดิการสังคม (อสส.) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมถึงแกนนำกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนกว่า 60 คนเข้าร่วมการประชุม

คณาจารย์ มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น"

อ.ดร.ดวงใจ พุทธรังค์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น" โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่" ให้กับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง (อช.) ประธานกลุ่มผู้สูงอายุประจำชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง โดยมี นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำแผนชุมชน"

โดยภาคบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ "การจัดทำแผนชุมชนโดยภาคประชาชน" โดยมี ผศ.ดร. ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวีวงค์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.กาญจนา คุมา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ นางสาวศิริพร ปัญญาเสน นายกสมคามส่งเสริม การพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งการอบรมดังกล่าว เทศบาลนครลำปาง โดยกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้ทราบถึงความสำคัญประโยชน์ของการจัดทำแผนชุมชน ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการประชาคม การจัดทำแผนชุมชนร่วมกันแบบบูรณาการในระดับชุมชนได้ต่อไป





คณะมนุษยฯ มร.ลป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเมฆาทัพนัน 5 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี รศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ มุกดี รศ.ดร.พรสวรรค์ มณีทอง ผศ.ดร.ทยากร สุวรรณภูมิ อ.อดิศร สวยฉลาด และอ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.นำเสนอผลงานวิจัยต่อ SCG ลำปาง



เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช และผศ.ดร.เนตรดาว โทธีรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของชุมชนรอบบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปี 2565 แก่ผู้บริหารของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ SCG HEIM ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ทั้งนี้การรายงานผลการวิจัยดังกล่าว ทีมนักวิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาคความพึงพอใจ การรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย และบ้านท่าเตื่อ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่มีต่อการประกอบกิจการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ทำกับชุมชนเพื่อนำผลการวิจัย ไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งการหาหรือแนวทางในการดำเนินการวิจัยและความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน ทั้งในมิติของการวิจัยและการบริการวิชาการ



สวท. มร.ลป. จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ผศ.นราธิป วงษ์ขันธ์ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) และบุคลากร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยการจัดหมวดหมู่หนังสือ การเตรียมตัวเล่มก่อนออกบริการ การให้ความรู้ในการดำเนินงานห้องสมุด พร้อมทั้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการใช้งาน และการตกแต่งสถานที่ให้นำมาใช้บริการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืองานด้านอื่น ๆ ให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ



สวท. มร.ลป. จัดโครงการ "อบรมการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านล้านนาร่วมสมัย"



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (สว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ “อบรมการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านล้านนาร่วมสมัย” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (สว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านล้านนาร่วมสมัย พัฒนาต่อยอดทักษะการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านล้านนาร่วมสมัยให้นักศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ศิลปะและวัฒนธรรมสามารถคงอยู่คู่กับสังคมไทยได้อย่างมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป



โดยได้จัดการบรรยายในหัวข้อ ดนตรีพื้นบ้านล้านนาในบริบทสังคมปัจจุบัน เทคนิคและกลเม็ดเด็ดพรายในการบรรเลงสะล้อซึง และการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านล้านนาร่วมสมัย วิทยากรโดย ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลือม อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการบรรยายในหัวข้อ “การประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย โดยใช้ทำนองเพลงพื้นบ้านล้านนาและเทคนิคการประพันธ์เพลงร่วมสมัย” วิทยากรโดย คุณยศสรล พูคำ (พี่ อาร์สยาม) ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



สทว. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันมาฆบูชา" พ.ศ. 2566



อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน



สทว. มร.ลป. ร่วมบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา สละล้อซอซึง ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางโสมลักษณ์ กุลพรม นักวิชาการศึกษานำนักศึกษาชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา สละล้อซอซึง ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่งหลวง ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2566 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่



ติดบุหรี่ ติดโควิด
เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบบุหรี่เสี่ยง

31 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก

ITA 2023

Growth & Goals

เติบโตสู่เป้าหมาย





โครงการฝึกอบรม

"การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง"

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมโอฟาร์โรจน์ อาคารโอฟาร์โรจน์ที่รัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับนักศึกษาใหม่

รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ปริญญาตรี 4 ปี (ปกติ)	ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)	ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
------------------------------------	--	---

รับสมัคร และชำระค่าสมัคร 1 มี.ค.-17 เม.ย.66

ติดต่อสอบถามได้แก่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162 หรือ ☎ 086-4215760 ☎ 0850294697

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

มาแล้ว!!

ส่งคลิป ชิงทุนการศึกษา 1.25 ล้านบาท

SMART START IDEA 2023

ผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy

- เวทีกรรมด้านความเป็นอยู่
- เวทีกรรมด้านเกษตร
- เวทีกรรมด้านสุขภาพ
- เวทีกรรมด้านอาหาร
- เวทีกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

- Clip Video ความยาวไม่เกิน 3 นาที
- รายละเอียดผลงาน (Project proposal) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยจะต้องระบุรายละเอียด ผลงานเบื้องต้น และ Business Model Canvas
- นักศึกษาต้องตรวจสอบการคัดเลือกและทราบผลผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

ส่ง Clip วันที่ - 30 เมษายน 2566

เงินรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลที่ 1 **5,000** บาท
รางวัลที่ 2 **3,000** บาท
รางวัลที่ 3 **2,000** บาท

ผู้ชนะส่งประกวดระดับประเทศต่อไป

SCAN QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียด

☎ 086-439-5129

f : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lprubi : แจ๋ว แหว้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ติดต่อสอบถาม 097-2234737
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ติดต่อสอบถาม 083-2025680
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ติดต่อสอบถาม 085-9263553

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้-26 พ.ค.66

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

แจ้งสถานะของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

รายงานใหม่ คือ ผู้ที่ไม่เคยผ่านการกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาใดมาก่อน มีความประสงค์จะยื่นกู้ยืมเงินกับ ม.ราชภัฏลำปาง ในปี 2566 เป็นครั้งแรก

รายงานเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น คือ ผู้ที่เคยผ่านการกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาเดิม มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อเนื่องที่ ม.ราชภัฏลำปาง ในปี 2566

รายงานเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา คือ ผู้ที่กู้ยืมเงินกับ ม.ราชภัฏลำปาง อยู่ก่อนแล้ว โดยส่วนมากจะเป็นการเลื่อนชั้นปี เช่น ปี 1 ชั้นปี 2 เป็นต้น จอมถึงผู้กู้ที่ลงทะเบียนใหม่ แต่เคยกู้ยืมเงินกับ ม.ราชภัฏลำปาง มาก่อน

หมายเหตุ **นักศึกษา อ่านศึกษา และแจ้งสถานะการกู้ยืมเงิน เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการส่งเอกสารการกู้ยืมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook fanpage : กยศ. ม.ราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 4103 Website : www.studentloan.lpru.ac.th

ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว

มา ลด เลิกใช้โฟม พลาสติก และแยกทิ้งกันเถอะ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อย่าลืม! ล็อคคอก รถจักรยานยนต์ และเก็บกุญแจรถทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง